

BÁO CÁO

Kết quả công tác của Ban Văn hóa - Xã hội từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả công tác từ kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TỪ KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND TỈNH KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026 ĐẾN NAY

Ngay sau kỳ họp thứ nhất khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban VHXXH đã lựa chọn nhân sự trình Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn chức danh Ủy viên của Ban (gồm 07 đồng chí) đảm bảo đúng quy định với số lượng, cơ cấu, thành phần phù hợp với nhiệm vụ và lĩnh vực Ban phụ trách. Sau khi các thành viên Ban được kiện toàn, tập thể Ban đã họp, giới thiệu khái quát chức năng, nhiệm vụ của Ban và các lĩnh vực Ban phụ trách; thống nhất ban hành Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 với các nội dung về hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, chuẩn bị các nội dung kỳ họp; đồng thời phân công sơ bộ cá nhân các thành viên Ban phụ trách từng lĩnh vực VHXXH thuộc phạm vi của Ban... Trên cơ sở đó, các thành viên Ban đã tích cực, chủ động thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, thể hiện trong các nội dung sau:

1. Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh

Trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, Trưởng Ban đã tham dự Hội nghị liên tịch do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ hai, các thành viên Ban VHXXH đã kịp thời triển khai các công việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ quy định.

Các thành viên Ban đã tham gia hoạt động Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh tại các địa phương ứng cử; các thành viên Ban đã cùng Tổ đại biểu thông báo tới cử tri về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh, đồng thời tiếp thu những kiến nghị của cử tri gửi về Tổ đại biểu HĐND tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Thành viên Ban tích cực nghiên cứu tài liệu kỳ họp để chuẩn bị tham gia ý kiến vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; tham dự các kỳ họp của HĐND các huyện, thành phố; tham gia các buổi thẩm tra, giám sát... thông qua các hoạt động trên các thành viên Ban đã nắm bắt kịp thời tình hình thực tế từ cơ sở, tâm tư nguyện vọng của cử tri để chủ động thảo luận, kiến nghị, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

2. Hoạt động thẩm tra, giám sát

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch giám sát trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh để thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 đối với lĩnh vực văn hóa xã hội; thẩm tra đối với các đề án, dự thảo nghị quyết về: (1) Kéo dài thời gian quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021 đến hết năm học 2021-2022; (2) Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2021-2022; (3) Quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Nam Định; (4) Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Trên cơ sở Kế hoạch giám sát đã ban hành, Ban VHXXH đã tiến hành giám sát qua báo cáo và giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Qua giám sát, các thành viên Ban đã có nhiều ý kiến đóng góp để các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh hoàn chỉnh các đề án, dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh. Sau giám sát, Ban đã tổ chức họp để thông qua báo cáo kết quả thẩm tra, báo cáo kết quả thẩm tra với Thường trực HĐND tỉnh và trình tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

1. Các thành viên Ban tích cực chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung cho kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (nếu có) và kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND tỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

2. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động thẩm tra, giám sát trước các kỳ họp theo kế hoạch đề ra. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, thông qua hoạt động thẩm tra, giám sát và các phương tiện thông tin đại chúng, lựa chọn nội dung để tiến hành hoạt động khảo sát chuyên đề.

4. Các thành viên Ban tích cực, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia các hoạt động thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, thảo luận, chất vấn tại kỳ họp...

5. Lãnh đạo và các thành viên Ban tham gia Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh khi được mời; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự án Luật và tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn do các Ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khi có yêu cầu.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác từ kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu VT, Ban VHXX. *nghe*

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Mai Thanh Long